

สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินเงินต้นฉบับ มณฑลยูนนาน ไตรมาส 4/2560*

<p>1. ด้านการค้าและการลงทุน</p>
<p>จีนนำระบบตรวจสอบย้อนกลับป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำตาล¹</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2560 เขตปกครองตนเองกว่างซีในฐานะแหล่งผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของจีนผลักดันการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในธุรกิจน้ำตาลให้ครอบคลุมทั้งมณฑล เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำตาล เป็นการปกป้องตลาดน้ำตาลและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจน้ำตาลในประเทศ โดย Guangxi State Farm Group เป็นผู้พัฒนาระบบ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลที่ผ่านการขึ้นทะเบียนระบบตรวจสอบย้อนกลับจำนวน 52 แห่ง</p> <p>นอกจากนี้ กว่างซียังดำเนินมาตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจน้ำตาลในจีนด้วย เช่น การพัฒนาแหล่งปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตและค่าความหวานสูง ส่งเสริมการควบรวมกิจการของโรงงานน้ำตาลขนาดเล็ก การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล</p>
<p>นิคมอุตสาหกรรมฉงจั่ว-ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารที่สำคัญ²</p> <p>สื่อมวลชนจาก 20 ประเทศทั่วโลกได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว)-ไทย เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนเวียดนาม มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดในจีน และเป็นเมืองที่มีการผลิตน้ำตาลมากที่สุด เป็นพื้นที่สานิตความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมผลิตของจีนกับไทย และฐานการผลิตอาหารที่สำคัญภายใต้กรอบ FTA China-ASEAN คุณเหอ ช่าวเหว่ย ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว)-ไทย กล่าวว่า นิคมฯ ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 6 สาขาได้แก่ อาหาร พลังงานทางเลือก วัสดุสมัยใหม่ น้ำตาล เพอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และการท่องเที่ยวบริการแบบไทย ปัจจุบันมีวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศลงทุน 86 ราย และได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมระยองของไทย-จีน บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างกัน</p>
<p>โอกาสทางการค้าของไทยกับด่านรัฐลี-มูเซ³</p> <p>คุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า การค้าผ่านด่านชายแดนมูเซ (เมียนมา) -รัฐลี (จีน) มีมูลค่า 350,000 ล้านบาทต่อปี สูงที่สุดเมื่อเทียบกับด่านการค้าอื่นของมณฑลยูนนาน และสูงกว่ามูลค่าการค้าผ่านด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็กถึง 5 เท่า</p> <p>เมืองรัฐลีเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษเจียเก้า ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญมาก เป็นเขตปลอดภาษี และแหล่งนำเข้า-จำหน่ายอัญมณีโดยเฉพาะหยกจากเมียนมา ซึ่งได้ยกระดับเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีร้านค้าอัญมณีมากกว่า 2,000 ร้าน และมีสินค้าส่งออก-นำเข้าอื่น เช่น สินค้าเกษตร และไม้ มีคนเดินทางผ่านเข้าออกด่านนี้ปีละ 16 ล้านคน มีการสร้างถนนและรถไฟความเร็วสูง ท่อก๊าซ-น้ำมันเชื้อเพลิง และแหล่งอุตสาหกรรมหนักเพื่อเชื่อมการค้ากับเมียนมาและมหาสมุทรอินเดีย อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์</p>

* สรุปข่าวด้านเศรษฐกิจและการเงินเงินต้นฉบับ มณฑลยูนนาน เป็นการติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินในมณฑลยูนนานและมณฑลใกล้เคียงบริเวณเงินต้นฉบับ โดยจัดทำเป็นรายไตรมาส

คุณต่ง เลอฉั่น เจ้าของโรงแรมในมณฑลยูนนานและเจ้าของสายการบินรู่ตี้แอร์ไลน์ให้ข้อมูลว่ามีแผนจะเปิดเส้นทางการบินมายังกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และเชียงราย

ส่วนเมืองมุเซ เมียนมาเป็นที่ตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า “105 mails” ใหญ่ที่สุดของเมียนมา รองรับการบินส่งผ่านด่านชายแดนเมียนมา-จีน

อำเภอแม่สายของไทยอยู่ไม่ไกลจากเชียงตุงซึ่งเชื่อมไปตองจี ลาเซียว มุเซ และรู่ตี้ หากมีการเชื่อมการค้าระหว่างไทย-รัฐฉาน-รู่ตี้ให้มากขึ้น จะเป็นช่องทางในการระบายสินค้าไทยที่สำคัญอีกหนึ่งช่องทาง

กรมการค้าภายในเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์รองรับการค้าชายแดน⁴

คุณบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยผลักดันให้ตั้ง website ตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อรองรับตลาดกลางสินค้าเกษตรจากทุกภาคที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายใน และเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาจำหน่าย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและผู้บริโภค

ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีบทบาทเชื่อมโยงสินค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนและอาเซียน ประกอบด้วย 4 ตลาด ได้แก่ 1) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเชียงราย (ตลาดโชคเจริญพร) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเชียงของ และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ไปตามเส้นทาง R3A เชื่อมไทย สปป.ลาว และ จีน (นครคุนหมิง) จึงเป็นแหล่งสต็อกสินค้าสำคัญของ 3 ประเทศ และเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกไปจีน 2) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) มีชายแดนติดกับเมียนมา และอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ใต้ และอีสาน 3) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง) มีเส้นทางไปหนองคายและเชื่อมไปยัง สปป.ลาว และ เวียดนาม 4) ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุบลราชธานี (ตลาดเจริญศรี สาขาวารินชำราบ) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 เป็นแหล่งกระจายสินค้าไป สปป.ลาว

Tencent แนะแพลตฟอร์มเจาะตลาดจีน⁵

กรมการค้าผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่ามีผู้ใช้ Wechat ทั่วโลกประมาณ 963 ล้านคน ร้อยละ 90 ใช้ Wechat ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ Wechat มีการติดตาม Official Account (OA) ของแบรนด์ต่าง ๆ และร้อยละ 85 มีการใช้ Wechat Wallet Function

บริษัทมีบริการขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยไปตลาดจีนผ่าน Wechat Official Account ให้คำแนะนำตั้งแต่วางแผนการสื่อสาร การผลิตสื่อเป็นภาษาจีน และให้บริการหลังเปิดใช้งาน Wechat OA นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมด้านพีเอชอาร์ต่าง ๆ เช่น คู่มือออนไลน์ การขายของออนไลน์

จีนออกคู่มือการลงทุนในต่างประเทศฉบับปรับปรุง⁶

กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกคู่มือการลงทุนในต่างประเทศ ครอบคลุมทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 172 ประเทศ รวมประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายและกฎระเบียบ ความร่วมมือด้านการลงทุน โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนประเทศนั้น ๆ และได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 9 ปี 2560 มีผลบังคับใช้เดือนกรกฎาคม 2560 ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่สำคัญ การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร เงื่อนไขการลงทุนด้านการเงิน
ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้นักลงทุนจีนมีความเข้าใจการลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้น

2. ด้านการเงิน การธนาคาร และการชำระเงิน

กสิกรไทยได้รับอนุญาตเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนในจีน⁷

คุณบัณฑิต ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า ธนาคารได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลภาคธนาคารของจีน (CBRC) ให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน (Locally Incorporated Institution: LII) เต็มรูปแบบในชื่อ “ไคไท่หยินหาง (จงกั๋ว)” หรือ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตุ้ง ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าบริษัทได้ครบวงจร ขยายสาขา หรือยกระดับสำนักงานตัวแทนเป็นสาขาในประเทศจีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตจะสามารถให้บริการลูกค้าบุคคลได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสาขาที่ 3 ในนครเซี่ยงไฮ้ เขตผู้ตง สาขาดังกล่าวอยู่ในเขต Shanghai Free Trade Zone ซึ่งเป็นบริเวณที่มีธุรกรรมการค้ากับประเทศอาเซียนสูง และได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมพาณิชย์แห่งมณฑลกว่างตุ้งกับธนาคารกสิกรไทย ในความร่วมมือและอำนวยความสะดวกระหว่างภาคธุรกิจจากมณฑลกว่างตุ้งที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ลูกค้าของธนาคารร้อยละ 60 เป็นธุรกิจจีนที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทย เช่น กลุ่มวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 30 เป็นธุรกิจไทย เช่น กลุ่มอาหาร ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้น้ำยางดิบจากประเทศไทย ที่เหลือร้อยละ 10 เป็นประเทศอื่น ซึ่งระยะต่อไปอาจมีการขยายสัดส่วนเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทย จะขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้ากลุ่มนี้ผ่าน Wechat Pay และ Alipay ซึ่งมีความร่วมมือด้านการชำระเงินค่าสินค้าและบริการในไทยกันอยู่แล้ว

คุณวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2561 ธนาคารมีเป้าหมายจะยกระดับสำนักงานผู้แทน ณ นครปักกิ่ง และสำนักงานผู้แทน ณ เมืองคุนหมิง เป็นสาขาเต็มรูปแบบ 2 แห่ง เพื่อรองรับธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว และธุรกิจจีนที่ลงทุนในไทย และจะเร่งพัฒนา digital platform เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการด้านการเงินให้สะดวก รวดเร็ว และรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งจีนและไทย

ธนาคารยูโอบีเปิดสาขาคุนหมิง⁸

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ธนาคาร UOB (China) จำกัด ได้เปิดสาขาคุนหมิง เป็นสาขาที่ 17 ในประเทศจีน และสาขาที่ 3 ในภาคตะวันตกของจีน เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการทางการเงินและการทำธุรกรรมข้ามแดนสำหรับธุรกิจและลูกค้าในมณฑลยูนนานและมณฑลไค่เคียงฝั่งตะวันตกของจีน

UOB (China) เปิดให้บริการและมีเครือข่ายสาขาในจีนมากกว่า 10 ปี สาขาคุนหมิงจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้สาขาเฉิงตูและฉงชิ่ง โดยจะให้บริการลูกค้าธุรกิจในฝั่งตะวันตกของจีน การบริหารเงินสด (cash management) การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สินเชื่อธุรกิจ และการให้บริการด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการการชำระเงินหยวนข้ามแดน จัดตั้ง Financial Innovation Business ซึ่งไทยถือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในการค้าระหว่างประเทศกับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน สาขาคุนหมิงมีแผนจะให้บริการหยวน-บาทโดยตรง (direct quotation) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการเงินและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจ

ในวันเปิดสำนักงาน สาขาคุนหมิงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Yunnan Provincial Energy Investment Group Co.Ltd. และ Yunnan Water Investment Co., Ltd. ให้บริการทางการเงินแก่ทั้ง

สองธุรกิจในการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ Yunnan Water Investment Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการด้านประปาและบำบัดน้ำเสียในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีแผนจะขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย และอินโดนีเซีย

การใช้ Wechat ในวันชาติจีน⁹

Wechat ได้เปิดเผยข้อมูลการใช้บริการผ่าน Wechat Pay ช่วงเทศกาลวันชาติจีนระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 6 ต.ค. 2560 พบว่า ผู้ใช้บริการชำระเงินผ่าน Wechat Pay ในต่างประเทศมากที่สุดที่ฮ่องกง รองลงมา คือ มาเก๊า กรุงเทพฯ ภูเก็ต ไทเป สิงคโปร์ บาห์ลี โซล และโอซาก้า ตามลำดับ

ช่วงเทศกาลดังกล่าวผู้ใช้บริการ Wechat นิยมเดินทางไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันเป็นปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด โดยช่วงอายุต่างกันจะมีปลายทางที่นิยมต่างกัน จากผลสำรวจพบว่าช่วงอายุ 28-37 ปี นิยมท่องเที่ยวฮ่องกง ไทย และญี่ปุ่น โดยใช้จ่ายในร้านค้าปลอดภาษีมากที่สุด สินค้าที่ซื้อคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็ก

3. ด้านคมนาคม

ไทยมีการขนส่งทางบกผ่านเส้นทางฉงชิ่ง-อาเซียน¹⁰

เส้นทางขนส่งทางบกฉงชิ่ง-อาเซียนได้เริ่มขนส่งสินค้าจากมหานครฉงชิ่งสู่ไทยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่เขตปาหนาน มหานครฉงชิ่ง ผ่านเมืองโมฮาน มณฑลยูนนาน สู่เวียงจันทน์ สปป.ลาว และเข้าสู่กรุงเทพฯ รวมระยะทาง 2,800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเที่ยวละ 96 ชั่วโมง (4 วัน) หากขนส่งทางน้ำ จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าสัปดาห์ละ 3 เที่ยว สินค้าส่งออกจากฉงชิ่งมาไทย ได้แก่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้านำเข้าจากไทย เช่น ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป

เส้นทางฉงชิ่ง-อาเซียนมีทั้งหมด 3 สาย เปิดให้บริการแล้ว 2 สาย คือ 1. สายตะวันออก: ฉงชิ่ง – ผิงเสียง (กว่างซี) – ฮานอย (เวียดนาม) 2. สายกลาง: ฉงชิ่ง – โมฮาน (ยูนนาน) – เวียงจันทน์ (ลาว) – กรุงเทพฯ (ไทย) – มาเลเซีย – สิงคโปร์ สำหรับสายที่ 3 สายตะวันตก: ฉงชิ่ง – รุ่ยลี่ (ยูนนาน) – ย่างกุ้ง (เมียนมา) คาดว่าจะเปิดให้บริการต้นปี 2561

เส้นทางรถไฟหนานหนิง-ฮานอยเปิดให้บริการแล้ว¹¹

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ขบวนรถไฟขนส่งสินค้ารอบปฐมฤกษ์ออกเดินทางจากหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ๋าง (จีน) ผ่านด่านผิงเสียง (กว่างซี) ไปยังฮานอย (เวียดนาม) ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง เดินทางสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สินค้าที่ขนส่ง เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ และแอปเปิ้ลสดแช่เย็น ซึ่งการขนส่งด้วยรถไฟจะประหยัดต้นทุนการขนส่งกว่าการขนส่งทางถนนร้อยละ 20

ปัจจุบันสินค้านำเข้าระหว่างจีนและเวียดนามส่วนใหญ่ขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งถึงจุดอิมพอร์ตไม่สามารถพัฒนาได้อีก การขนส่งทางรถไฟ Central European Train ช่วงหนานหนิง (จีน) – ฮานอย (เวียดนาม) ดังกล่าว จะช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าปริมาณมากให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถการแข่งขันด้านการขนส่งให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีน-เมียนมา¹²

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศจีน-เมียนมาช่วงต้าหลี่-หลินชางเป็นโครงการรองรับนโยบาย One Belt One Road ผลักดันให้มณฑลยูนนานและประเทศโดยรอบมีความร่วมมือในโครงการที่มีความสำคัญ เส้นทางนี้มีความยาวตลอดสาย 202 กิโลเมตร เงินลงทุนรวมมากกว่า 150 พันล้านหยวน ระยะเวลาออกแบบ 5.5 ปี ปัจจุบันมีความคืบหน้ามาก ทุกหน่วยงานมีความเข้มงวดในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนมีการลงทุนรวม 4.8 พันล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของแผนการลงทุน เส้นทางรถไฟนี้มีการก่อสร้างผ่านภูเขาและแม่น้ำจึงมีการก่อสร้างอุโมงค์และสะพานรวม 176 กิโลเมตร

4. ด้านอื่น ๆ

จีนเสนอสร้าง China-Myanmar Economic Corridor¹³

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน (Mr. Wang Yi) ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จีนได้เสนอสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและเมียนมา China-Myanmar Economic Corridor กับองชานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา

Mr. Wang Yi เปิดเผยว่าเมียนมาเป็นพันธมิตรสำคัญใน One Belt One Road ทั้งสองประเทศต่างมีข้อดีที่จะสามารถส่งเสริมกันให้มีศักยภาพสูงหากมีความร่วมมือระหว่างกัน จีนยินดีจะทำงานร่วมกับเมียนมาบนพื้นฐานแผนพัฒนาประเทศและความต้องการที่แท้จริงของเมียนมา การสร้างความร่วมมือระหว่างกันเริ่มจากมณฑลยูนนาน (จีน) มุ่งใต้ไปยังชายแดนเมียนมาสู่เมืองมัณฑะเลย์ ขยายสู่ทางตะวันออกเมืองย่างกุ้งและไปทางตะวันตกสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจำผั่ว รัฐยะไข่ ซึ่งจะช่วยให้โครงการสำคัญบนเส้นทางดังกล่าวเชื่อมโยงและส่งเสริมกันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน และส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลของเมียนมา เปิดโอกาสใหม่ให้กับจีนและเมียนมา คาดว่าทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นกับการพัฒนาประเทศของเมียนมาระหว่างกัน และมุ่งสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างกัน โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของเมียนมาและโครงการที่ชาวเมียนมาต้องการมากที่สุดเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

วันหยุดราชการจีนปี 2561¹⁴

The State Council the People's Republic of China ได้ประกาศวันหยุดราชการในปี 2561 โดยมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด และทุกพื้นที่

เทศกาล	วันหยุด	จำนวนวัน	หมายเหตุ
วันขึ้นปีใหม่	1 ม.ค.	1 วัน	
เทศกาลตรุษจีน	15-21 ก.พ.	7 วัน	อา 11 และ ส 24 ก.พ. ทำงานชดเชย
เทศกาลเชงเม้ง	5-7 เม.ย.	3 วัน	อา 8 เม.ย. ทำงานชดเชย
วันแรงงาน	29 เม.ย. – 1 พ.ค.	3 วัน	ส 28 เม.ย. ทำงานชดเชย
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง	18 มิ.ย.	1 วัน	
เทศกาลไหว้พระจันทร์	24 ก.ย.	1 วัน	
วันเฉลิมฉลองวันชาติจีน	1-7 ต.ค.	7 วัน	ส-อา 29-30 ก.ย. ทำงานชดเชย

ทำไมประเทศไทยเป็นปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจีน¹⁵

จากการลงพื้นที่สำรวจของผู้สื่อข่าว National Business Daily ในเทศกาลวันชาติจีน 8 วัน พบว่านักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 57.1 เนื่องจากมีความสะดวก หาข้อมูลง่าย สามารถใช้ Alipay Wechat Pay หรือ UnionPay ในการชำระเงินได้ แม้ไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศก็สามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

หน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ในประเทศไทยได้จัดให้มีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำหรับธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรมหลายแห่งมีการจำหน่ายใน website ยอดนิยมของจีน เช่น Taobao Tianmao

Feizhu เป็นต้น รวมถึงมีการให้บริการรับ-ส่งสนามบิน สำหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าทั่วไปที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยวในเมืองหลักของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ มีป้ายโฆษณาเป็นภาษาจีนอย่างแพร่หลาย นักท่องเที่ยวจีนสามารถหาข้อมูลร้านอาหารยอดนิยมหรือร้านอาหารท้องถิ่นได้เองผ่าน website หรือ application ยอดนิยมของจีน เช่น Meituan Dazhongpingdian เป็นต้น ซึ่งร้านอาหารท้องถิ่นหลายแห่งมีเมนูอาหารเป็นภาษาไทย อังกฤษ และจีน ผู้สื่อข่าวพบว่าร้านค้าสะดวกซื้อสำคัญของไทย เช่น 7-11 ก็มีบริการชำระเงินผ่าน Wechat Pay และ Alipay และยังได้ส่วนลดจากการใช้บริการผ่านระบบดังกล่าว และร้านค้าปลอดภาษีของไทย King Power หากชำระเงินผ่าน Alipay และ Union Pay จะได้รับส่วนลดด้วย

อย่างไรก็ดี ยังมีประเทศอื่นที่ให้บริการการชำระเงินรูปแบบเงินกว่า 33 ประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมกว่า 130,000 ร้านค้าในต่างประเทศ

ภารกิจเศรษฐกิจปี 2561 ของจีน¹⁶

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีการประชุม CPC Central Committee Political Bureau เพื่อกำหนดภารกิจด้านเศรษฐกิจปี 2561 ดังนี้

1. ปฏิรูปเศรษฐกิจรอบด้านให้มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง ให้เศรษฐกิจจีนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลก มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยปี 2561 ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตร้อยละ 6.5

2. มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้มีการผลิตขั้นสูงทัดเทียมกับระดับสากล

3. จีนยังคงดำเนินนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน (supply side structural reform) ที่ประชุมชี้ว่าการปฏิรูปด้านอุปทานยังคงดำเนินต่ออีก 2-3 ปีข้างหน้าเพื่อลดความไม่สมดุลของการพัฒนา

4. การกำกับดูแลที่เข้มแข็งในการป้องกันความเสี่ยงและการเกิดฟองสบู่ยังคงเป็นนโยบายหลักด้านการเงิน การแก้ปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการลดภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมอย่างเคร่งครัด

5. การพัฒนาเศรษฐกิจต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การป้องกันและควบคุมมลพิษ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. เร่งปฏิรูประบบที่อยู่อาศัย ราคาบ้านปรับขึ้นตามราคาที่ดินที่สูงขึ้นจากระบบจัดหาที่ดินที่ไม่สมเหตุสมผล ทางการเงินอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบที่รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ โดยกรุงปักกิ่งมีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจรวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัย นำที่ดินมาสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงาน และจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันในเมืองอื่นด้วย

-
- ¹ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=458&ID=18113
 - ² http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=462&ID=17987
 - ³ ประชาชาติธุรกิจ 12-15 ต.ค. 2560
 - ⁴ ประชาชาติธุรกิจ 16-19 พ.ย. 2560
 - ⁵ ผู้จัดการออนไลน์ 20 พ.ย. 2560
 - ⁶ <http://finance.sina.com.cn/china/gncj/2018-01-03/doc-ifyqcsft9605367.shtml>
 - ⁷ ดอกเบี๋ยธุรกิจ 11-17 ธ.ค. 2560
 - ⁸ <http://news.sina.com.cn/c/2017-11-24/doc-ifypapmz4714298.shtml>
 - ⁹ <http://tech.qq.com/a/20171008/031409.htm>
 - ¹⁰ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=506&ID=17983
 - ¹¹ http://www.xinhuanet.com/2017-11/28/c_1122025691.htm
 - ¹² http://yn.yunnan.cn/html/2017-12/16/content_5020287.htm
 - ¹³ <http://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1512003.shtml>
 - ¹⁴ http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-11/30/content_5243579.htm
 - ¹⁵ <http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2017/388510.shtml>
 - ¹⁶ <http://news.hexun.com/2017-12-11/191934084.html>